

Số: 101 /QĐ-UBND

Khánh Sơn, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện Khánh Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khóa VIII, kỳ họp thứ 11 về chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Khánh Sơn tại Công văn số 55/TCKH ngày 25 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao và báo cáo định kỳ hàng Quý tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động kèm theo Quyết định này về UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trước ngày 10 hàng tháng cuối Quý.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của UBND huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- TT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH *anh*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Nguyễn Văn Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2020
CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 404 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
A	NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN			
I	Về tăng trưởng, phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế			
1	Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.	Phòng Tài chính KH	Chi Cục Thống kê; các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
2	Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
3	Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về nông, lâm nghiệp.	Phòng Nông nghiệp và PTNT	UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
4	Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về du lịch.	Phòng Văn hóa thông tin	Các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
II	Về thu, chi ngân sách			
1	Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về thu ngân sách.	Phòng Tài chính KH	Chi cục thuế KV Nam Khánh Hòa; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
2	Tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, bảo đảm đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định.	Phòng Tài chính KH	UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
3	Bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ, chương trình, đề án sử dụng nguồn vốn hành chính sự nghiệp.	Phòng Tài chính KH	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
III	Về đầu tư xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh			
1	Kiểm tra, đôn đốc tiến độ, xử lý sai phạm các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư để các dự án sớm triển khai thực hiện, hoàn thành và đưa vào sử dụng.	Phòng Tài chính KH	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
2	Thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện (PCI); cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của huyện; thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục đầu tư, kinh doanh.	Phòng Tài chính KH	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
3	Bố trí nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công theo quy định.	Phòng Tài chính KH	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
4	Theo dõi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.	Phòng Tài chính KH	Kho bạc Nhà nước huyện; các chủ đầu tư; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
5	Thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).	Phòng Nội vụ	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
IV	Về văn hóa, xã hội			

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về việc làm, lao động, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội huyện	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
2	Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về y tế.	Phòng Y tế	Phòng Tài chính KH; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
3	Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về nông thôn mới.	Phòng Nông nghiệp và PTNT	Phòng Tài chính KH; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
V	Về môi trường			
1	Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về che phủ rừng.	Phòng Nông nghiệp và PTNT	UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
2	Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
B	CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHO CÁC NGÀNH LĨNH VỰC			
I	Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; ban hành và triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội			
1	Triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác phục vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.	Phòng Nội vụ	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Quý I năm 2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
2	Xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch đề tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Khánh Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.	Phòng Tài chính Kế hoạch	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	30/01/2021
II	Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới			
1	Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh; tiếp tục củng cố trạng thái bình thường mới.	Phòng Y tế	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
2	Bổ trí nguồn lực và triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động bị mất việc, thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập do đại dịch Covid-19 và khôi phục sản xuất, kinh doanh.	Phòng Tài chính; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
III	Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo thuận lợi cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế			
1	Đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước và tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Hiện đại hóa hệ thống thuế, kho bạc nhà nước, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử.	Phòng Tài chính KH; Chi Cục thuế KV Nam Khánh Hòa	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
2	<p>Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả thị trường, nhất là trong dịp Lễ, Tết. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi tăng giá bất hợp lý, đầu cơ găm hàng, thao túng thị trường và hàng giả; có các giải pháp đồng bộ, kịp thời để đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, không để ảnh hưởng tới thương mại quốc gia, bảo vệ phù hợp sản xuất và tiêu dùng trong nước.</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
3	<p>Nâng cao tính kết nối giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng; phát triển hệ thống phân phối thông qua các Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát triển đa dạng, phù hợp các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thương mại truyền thống và hạ tầng thương mại hiện đại.</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
IV	<p>Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo</p>			
1	<p>Chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của huyện Khánh Sơn.</p>	Phòng Nông nghiệp và PTNT	Các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn	30/06/2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
2	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, bảo đảm hiệu quả và an ninh lương thực vững chắc; đẩy mạnh tái đàn lợn, mở rộng chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch; đẩy mạnh thành lập các tổ liên kết hợp tác xã, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục quảng bá nông sản, bảo vệ thương hiệu sầu riêng Khánh Sơn và xây dựng thêm 01 thương hiệu trái cây khác	Phòng Nông nghiệp và PTNT	Các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
3	Tăng cường đầu tư sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh kết hợp với nguồn lực của địa phương tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng kết cấu kinh tế hạ tầng của huyện	Phòng Tài chính KH; Phòng Kinh tế Hạ tầng	UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
4	Xây dựng và triển khai chương trình phát triển du lịch theo hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng	Phòng Văn hóa thông tin	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
5	Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.	Phòng Tài chính KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
6	Xây dựng hoàn thành và ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021-2025.	Phòng Tài chính Kế hoạch	Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
V	Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới			
1	Xây dựng hoàn thành và triển khai Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021: phân đầu xã Sơn Bình đạt 16 tiêu chí, xã Sơn Hiệp 13 tiêu chí, Ba Cùm Bắc 12 tiêu chí; các xã: Sơn Lâm, Sơn Trung, Ba Cùm Nam, Thành Sơn: 11 tiêu chí.	Phòng Nông nghiệp và PTNT	UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
VI	Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ			
1	Xây dựng hoàn thành và triển khai Chương trình phát triển nhân lực huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021-2025.	Phòng Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
2	Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo toàn tỉnh; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh, sinh viên; bảo đảm an toàn trường học. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước và thực hiện quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình đối với cơ sở giáo dục. Tăng cường công tác quản trị nhà trường; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đào tạo.	Phòng Giáo dục và đào tạo	Các trường học trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
3	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và phổ thông công lập giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030	Phòng Giáo dục và Đào tạo	UBND các xã, thị trấn	30/09/2021
4	Triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp. Đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Chú trọng phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, đào tạo, đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường các hoạt động đào tạo nghề nghiệp cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác trong xã hội; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình khởi sự, khởi nghiệp, xúc tiến việc làm cho học sinh, sinh viên.	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	UBND các huyện, thị xã, thành phố	Năm 2021
VII	Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế			
1	Phát triển văn hóa theo hướng bền vững, quan tâm công tác bảo tồn, phát huy và phát triển nền văn hóa truyền thống, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử. Sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện	Phòng Văn hóa thông tin	Các cơ quan có liên quan; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
2	<p>Phát triển mạng lưới y tế cơ sở; tăng cường khám chữa bệnh từ xa, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng. Bảo đảm an ninh y tế, an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng tiêm chủng, khám, chữa bệnh, đổi mới đào tạo nhân lực y tế, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số y tế. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế toàn tỉnh, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ và trẻ em. Thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế gắn với bảo hiểm y tế toàn dân; tăng cường phân cấp, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch.</p>	Phòng Y tế	Bảo hiểm xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
3	<p>Triển khai thực hiện chính sách việc làm công, chính sách hỗ trợ cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp. Hỗ trợ tạo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc cho lao động trong khu vực phi chính thức, nhóm lao động yếu thế. Tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; bảo đảm an toàn lao động. Nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.</p>	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	Bảo hiểm xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
4	<p>Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, khuyến khích chi trả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, "Uống nước nhớ nguồn".</p>	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	UBND các xã, thị trấn	Năm 2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
5	Thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế. Phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, chi trả chính sách bảo hiểm, an sinh xã hội cho người dân.	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	Bảo hiểm xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
6	Tăng cường truyền thông về thực hiện quyền trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; giảm tỷ lệ trẻ em bị đuối nước. Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em; tăng cường đánh giá, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vị sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử. Đa dạng hóa truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình.	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
7	Xây dựng hoàn thành và triển khai Nghị quyết về chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.	Phòng Dân tộc	Các cơ quan có liên quan; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
8	Làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nhất là ở cấp cơ sở; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia vận động thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, phát triển kinh tế, xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại tôn giáo. Bảo đảm an ninh trong tôn giáo, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thanh niên năm 2020.	Phòng Nội vụ	Các cơ quan có liên quan; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
VIII	Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; tăng cường phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai			
1	Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai, thực hiện kết nối liên thông với cơ quan thuế. Đẩy mạnh sắp xếp đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh. Quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có, nâng cao độ che phủ và chất lượng rừng. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước gắn với chiến lược an ninh nguồn nước; bảo đảm cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh cho người dân nông thôn, đồng bào DTTS; xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Chi cục thuế KV Nam Khánh Hòa, Phòng Nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
2	Triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và Kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021-2025. Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các bãi rác trên địa bàn huyện.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
IX	Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo			
1	Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước phù hợp theo ngành và lĩnh vực, bảo đảm quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương. Rà soát, kiện toàn các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.	Phòng Nội vụ	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
2	Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Triển khai Đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng bồi dưỡng công chức theo các ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển và nâng ngạch công chức, bảo đảm công khai, minh bạch. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.	Phòng Nội vụ	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
3	Tiếp tục chú trọng cải cách hành chính; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm chi phí và tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.	Phòng Nội vụ	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
4	Tạo chuyên biên cơ bản, bền vững, thực chất trong công tác thi hành án dân sự, hành chính; tập trung giải quyết các vụ điểm trọng điểm, các vụ việc phức tạp, kéo dài.	Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Công an huyện	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
5	Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.	Phòng Tư pháp	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
6	Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp, bảo đảm khách quan, đúng quy định. Tăng cường phối hợp, hạn chế và xử lý kịp thời chong chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.	Thanh tra huyện	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
7	Triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.	Thanh tra huyện	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
8	Thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đồng người, phức tạp, kéo dài.	Ban Tiếp công dân huyện; Thanh tra huyện	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
X	Củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước			
1	Bảo đảm quốc phòng, an ninh kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ địa bàn chiến lược, trọng điểm và không gian mạng; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm - cứu nạn.	Ban Chỉ huy quân sự huyện	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
2	Đẩy mạnh phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường phòng chống cháy nổ, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.	Công an huyện	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
3	Triển khai có hiệu quả Luật Cư trú sửa đổi; cấp và quản lý Căn cước công dân gắn với việc chuyển đổi phương thức quản lý cư trú bằng hộ khẩu giấy sang quản lý bằng điện tử.	Công an huyện	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021

Số TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
4	Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa của huyện, trọng tâm là bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.	Công an huyện	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
XI	Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể			
1	Thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện nghiêm cơ chế phát ngôn, tăng cường kỹ cương hoạt động báo chí, kịp thời phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, không để đối tượng thù địch lợi dụng.	Phòng Văn hóa thông tin	Các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Năm 2021
2	Tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, gắn kết hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp; thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở.	UBND các xã, thị trấn; MTTQ VN huyện; các tổ chức đoàn thể	Các đơn vị liên quan	Năm 2021